

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

กับบ้านหลังใหม่
และความช่วยเหลือของรามามา



คุณรุ่งทิwa สุดแดน (ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)



ในสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย มีหลากหลายผู้คนที่มีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกัน บ้างก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี บ้างก็มีทุกอย่างเพียงบร้อมตั้งแต่เกิด บ้างก็มีชีวิตแบบกลางๆ พออยู่ได้ และบ้างก็ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้

แล้วชีวิตของการเป็น “เด็กกำพร้า” ชีวิตน้อยๆ ในสังคมล่ะ จะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร? หลายครั้งที่เรามักจะพบเห็นเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเราก็มักจะให้ความช่วยเหลือ ทั้งการมอบสิ่งของ เลี้ยงอาหาร การเข้าไปคลุกคลีและเล่นกับพวกเขา

ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ที่เป็นเหมือนบ้านของน้องๆ เด็กกำพร้า มีทั้งเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ เป็นสถานที่ที่ผู้อ่านหลายคนคงจะเคยได้ไปเยี่ยมกันมาบ้างแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า..สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เคยตั้งอยู่ที่สี่แยกตึกชัย ถนนพระรามหก ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปัจจุบัน และด้วยความจำเป็นในการย้ายสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ที่เสมือนเป็นการย้ายไปยังบ้านหลังใหม่ เพื่อนบ้านเดิมอย่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านเดียวดาย จึงยังคงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ดังที่เคยได้ช่วยเหลือกันและกันมาโดยตลอด



สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในประเทศไทยก่อตั้งในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2496 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ที่ 78/24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จนถึงปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทได้เป็นบ้านอันอบอุ่นของเด็กกำพร้ามาเป็นเวลาถึง 59 ปีแล้ว และมีคุณรุ่งทิวา สุดแดน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และคุณอภิเชษฐ ปานจรรย์ เป็นผู้ดูแล

คอลัมน์ Rama Today ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่าน ในการพูดคุยถึงข้อมูล ความเป็นอยู่ของเด็กๆ และความช่วยเหลือที่สำคัญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ให้ความสำคัญเด็กกลุ่มใดบ้าง?

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทเป็นสถานสงเคราะห์ของเด็กกำพร้าทั้งชาย-หญิง อายุแรกเกิดถึง 5 ขวบ ที่ถูกทิ้งในที่สาธารณะ ทั้งหลังคลอดที่โรงพยาบาล เร่ร่อน พลัดหลง ถูกทารุณกรรม และประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ ซึ่งพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถดูแลเด็กได้ ปัจจุบันมีเด็กชาย 178 คน เด็กหญิง 139 คน รวมทั้งสิ้น 332 คน

เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ประมาณ 30% จะไปสู่ครอบครัวเดิม โดยจะไปอยู่กับ แม่ ยาย ญาติพี่น้องของเด็กที่พร้อม หรือมีความพร้อมจากการช่วยเหลือเบื้องต้นของสถานสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไทได้ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่เด็ก ทั้งเรื่องอุปโภค-บริโภค เงินสงเคราะห์ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวเดิมมีความพร้อม พ่อที่จะดูแลเด็กได้อย่างปลอดภัย ส่วนที่เหลือจะไปสู่ครอบครัวบุญธรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยแบ่งเป็นครอบครัวบุญธรรมไทย และครอบครัวบุญธรรมต่างชาติ

หากมีผู้สนใจอยากจะทำรับเด็กไปอุปการะ จะต้องทำอะไรบ้าง?

ยื่นคุณสมบัติกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นๆ หากมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ สามารถยื่นเรื่องขอรับเด็กไปอุปการะได้ที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม อยู่บริเวณบ้านราชวิถี ตรงข้ามกับโรงพยาบาลประสาทวิทยา โดยผู้ขอควรมีอายุ 25 ปีขึ้นไป และไม่ควรงเกิน 45 และ 60 ปี ควรจะเป็นคู่สามี-ภรรยา มากกว่าเป็นคนโสด อายุห่างจากเด็กไม่น้อยกว่า 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับไปเป็นลูกเท่านั้น หากตรวจพบเจตนาที่ไม่เหมาะสม เช่น การแสวงหาประโยชน์กับเด็ก ทำไม่ชอบกับเด็กก็จะไม่ผ่านคุณสมบัติ ในการรับเด็กไปเป็นบุตรบุญธรรม



หลังจากย้ายมาอยู่ที่ปากเกร็ด ทางโรงพยาบาลรามารับดี ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง?

โรงพยาบาลรามารับดีเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ชั้นนำที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ทั้งการดูแลเด็กเจ็บป่วยทั่วไป เด็กที่เจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลชลประทานจะรักษาได้ เด็กติดเชื้อ HIV ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และที่ย้ายไปต่างจังหวัด เช่น จังหวัดชลบุรี จันทบุรี เป็นต้น พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้าน ซึ่งเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ยังได้รับการรักษาทางวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลรามารับดี เรื่อยมา

อยากให้พาทะไรถึงผู้มีอุปการะบ้าง?

สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท เปิดตลอดทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ ประชาชนสามารถบริจาคสิ่งของ และของใช้จำเป็น เช่น นมผง นมกล่องยูเอชที นมเปรี้ยว เสื้อผ้า รองเท้า ขนม ของเล่น หรือแม้กระทั่งแว่นตาไปเยี่ยมชมทักทาย สร้างความรักความผูกพัน สร้างความอบอุ่นด้วยการเป็นอาสาสมัคร เนื่องจากเด็กกำพร้าจำนวนมาก ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย ไม่มีแม้กระทั่งคนให้คิดถึง

ใครผ่านไปผ่านมาแถวปากเกร็ด ก็อย่าลืมนแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเยียนน้องๆ กันได้ โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตั้งอยู่บนถนนนวมิวนก อำเภopakเกร็ด (ถนนด้านหลังเมเจอร์ฮอลล์วิวด) เชื้อเหลือเกินว่า...เด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ ด้วยความดูแลเอาใจใส่ และความรัก ความห่วงใยที่มีต่อพวกเขา..



คุณอภิเชษฐ ปานจรรย์



ที่มาของการย้ายสถานที่ตั้งไปยังแห่งใหม่

เดิมตั้งอยู่บนถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา แต่เนื่องด้วยจำนวนเด็กที่มากขึ้นและพื้นที่ที่จำกัด จึงทำให้มีการย้ายสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท ไปยังอำเภopakเกร็ด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และกรมประชาสงเคราะห์ฯ ได้มอบให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารับดี ก่อสร้างเป็นอาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ ขึ้นมา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท แห่งใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และเด็ก กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ มีอาคาร 18 อาคาร โดยแบ่งพื้นที่ 7 ไร่ สำหรับเป็นที่ทำการและอาคารต่างๆ สำหรับเด็ก 15 อาคาร พื้นที่ 3 ไร่ สำหรับเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้จัดให้เด็กอยู่ตามอาคารต่างๆ ภายใต้ภารกิจทางด้านการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาลและโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาเด็ก และการสังคมสงเคราะห์